

Source :

ผู้จัดการรายวัน

58203447

Date: 3 พ.ค. 2559

Page: 4

No :

## ร้อนจัด! ต้นบริโคน้ำตาลทรายพุ่ง 10% จ่อเพิ่มน้ำตาลโควตาก็อีก 5 แสนกระสอบ

**ผู้จัดการรายวัน 360°** - อากาศร้อนจัด! หนูน คนไทยบริโคน้ำตาล กระดูเฉลี่ยระบายน้ำตาลออก 5 แสนกระสอบต่อสัปดาห์เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 10% สำนักบริหารอ้อยฯเตรียมหารือโรงงานจ่อปรับเพิ่มปริมาณน้ำตาลทรายโควตาก็เพิ่มอีก 5 แสนกระสอบเป็น 25.5 ล้านกระสอบในปีเพื่อให้เพียงพอ ขณะที่แนวโน้มราคาอ้อยฤดูผลิตใหม่ส่อแววขยับเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 850-900 บาทต่อตันหลังน้ำตาลโลกเริ่มกระเตื้องต่อเนื่อง นายบุญถิ่น โคตรศิริ ผู้อำนวยการสำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า การระบายน้ำตาลทรายเพื่อการบริโภคในประเทศนับตั้งแต่ต้นปีเฉลี่ยอยู่ที่ 4.9-5 แสนกระสอบต่อสัปดาห์ซึ่งเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่จะเฉลี่ยอยู่ที่ 4.6 แสนกระสอบต่อสัปดาห์หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 10% ด้วยปริมาณการบริโภคที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากภาวะอากาศที่ร้อนจัด ดังนั้นเร็วๆ นี้คงจะมีการหารือกับโรงงานน้ำตาลทรายในการจัดสรรปริมาณน้ำตาลทรายขั้นสุดท้ายหลังการปิดหีบที่อาจจะต้องเพิ่มปริมาณน้ำตาลทรายบริโภคในประเทศ(โควตาก็)จากเดิม 25 ล้านกระสอบเป็น 25.5 ล้านกระสอบ

"ก่อนหน้านี้เราประเมินแล้วว่าการบริโภคน่าจะเพิ่มขึ้นจึงมีการปรับเพิ่มน้ำตาลโควตาก็จาก 24.5 ล้านกระสอบเป็น 25 ล้านกระสอบ และจากภาวะอากาศที่ร้อนจัด ประกอบกับการท่องเที่ยวที่ขยายตัวสูง ทำให้การบริโคน้ำตาลทรายทั้งทางตรงและอ้อมเพิ่มขึ้นมากทะลุเกินเป้าหมายที่คาดไว้จึงคิดว่าจำเป็นจะต้องเพิ่มโควตาก็อีก 5 แสนกระสอบ ซึ่งคงจะต้องหารือเร็วๆ นี้เพื่อเสนอคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) เคารพพิจารณาในขั้นต้นสุดท้าย" นายบุญถิ่นกล่าว

สำหรับแนวโน้มราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดโลกเริ่มขยับเพิ่มขึ้นเฉลี่ยมาอยู่ที่ระดับ 16 เซ็นต์ต่อปอนด์ขณะนี้ถือเป็นสัญญาณที่ดีต่อราคาอ้อยขึ้นต้นฤดูการผลิตปี 59/60 ที่น่าจะไต่ระดับ 850-900 บาทต่อตันโดยหลายฝ่ายมองว่าราคาน้ำตาลตลาดโลกที่ลดต่ำช่วง 1-2 ปีต่อเนื่องถือเป็นจุดต่ำสุดแล้วและจากนี้ไปน่าจะเป็นวัฏจักรขาขึ้น โดยขณะนี้บริษัทอ้อยและน้ำตาลทรายไทย(อนท.) ก็กำลังหาช่วงจังหวะในการทำเสนอขายน้ำตาลทรายส่งออกในฤดูการผลิตใหม่อยู่

นายธีระชัย แสนแก้ว ประธานชมรมสถาบันชาวไร้อ้อยภาคอีสาน กล่าวว่า ขณะนี้มีปริมาณฝนตกลงมาบ้างแล้วในบางพื้นที่ของประเทศช่วยบรรเทาภาวะภัยแล้งได้บ้าง แต่ก็ยังไม่มากนักคงจะต้องรอให้ปริมาณฝนตกต่อเนื่องมากกว่านี้ เพราะจากภาวะภัยแล้งปีนี้ที่ค่อนข้างยาวนานส่งผลให้อ้อยตอบางส่วนแห้งตายไปบ้าง หากได้นำเร็วก็จะทำให้โอกาสพื้นที่มีมากขึ้น อย่างไรก็ตามหากฝนมาช่วงพ.ค. นี้ คาดว่าผลผลิตอ้อยแนวโน้มคงจะลดต่ำกว่าฤดูหีบ ปี 2558/59 ที่อ้อยเข้าหีบอยู่ที่ระดับ 94.05 ล้านตันที่ความหวาน 11.95 ซีซีเอส ลดลงจากฤดูการผลิตปีที่ผ่านมา 11.93 ล้านตันจากการผลิตระดับ 106 ล้านตัน เนื่องจากอ้อยเจอภาวะภัยแล้งช่วงปลายฤดู

"การช่วยเหลือราคาอ้อยขึ้นต้นฤดูการผลิตปี 58/59 อีกต้นละ 160 บาทจากราคาประกาศที่ เฉลี่ย 808 บาทต่อตันทางกระทรวงอุตสาหกรรมแจ้งว่าภายใน 1-2 สัปดาห์นี้คงจะเข้าสู่คณะรัฐมนตรีได้ ซึ่งก็จะทำให้ชาวไร่น้ำตาลมีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นมาใช้ในการบำรุงรักษาอ้อยต่อไป ส่วนราคาอ้อยขึ้นต้นปี 59/60 เชื่อว่าจะดีขึ้นกว่าปีนี้น่าจะอยู่ที่ระดับ 850-900 บาทต่อตันจากราคาน้ำตาลทรายตลาดโลกที่เริ่มสูงขึ้น" นายธีระชัยกล่าว.